

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน นามประเสริฐ	ประธานสภาฯ	สุทิน นามประเสริฐ	
๒	นายยงยุทธ ไพสิทธิ์	สมาชิกอบต. ม.๑	ยงยุทธ ไพสิทธิ์	
๓	นางเพชร ชาลรักษ์	สมาชิกอบต. ม.๒	เพชร ชาลรักษ์	
๔	นางสาวสุกัญญา สารวงค์	สมาชิกอบต. ม.๔	สุกัญญา สารวงค์	
๕	นายเทห์ คำรักษ์	เลขานุการสภาฯ	เทห์ คำรักษ์	
๖	นายรณชัย กัญญา	สมาชิกอบต. ม.๖	รณชัย กัญญา	
๗	นายขวัญชัย ก้อนค่างพลู	สมาชิกอบต. ม.๗	ขวัญชัย ก้อนค่างพลู	
๘	นางสายยนต์ ปัญญาวงศ์	สมาชิกอบต. ม.๘	สายยนต์ ปัญญาวงศ์	
๙	นางสาวอาลัย มีเพชร	สมาชิกอบต. ม.๙	อาลัย มีเพชร	
๑๐	นายบำรุง จันดา	สมาชิกอบต. ม.๑๐	บำรุง จันดา	
๑๑	นายบุญจันทร์ สมสรวย	สมาชิกอบต. ม.๑๑	บุญจันทร์ สมสรวย	
๑๒	นายนิเวศ มังคุด	สมาชิกอบต. ม.๑๒	นิเวศ มังคุด	
๑๓	นายสมใจ สัจวร	สมาชิกอบต. ม.๑๓	สมใจ สัจวร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	นายกอบต.	ศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	
๒	นายชุมพล แก้ววิศาสตร์	รองนายกอบต.	ชุมพล แก้ววิศาสตร์	
๓	นายชัยโย กองทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ชัยโย กองทอง	
๔	นายธงชัย เบ้าวรรณ	เลขานุการฯ	ธงชัย เบ้าวรรณ	
๕	นางจำปีแดง จันทรทาไทย	รองนายกอบต.	จำปีแดง จันทรทาไทย	
๖	นางสาวปนัดดา ภูสมปอง	ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล	ปนัดดา ภูสมปอง	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี			
-------	--	--	--

/เริ่มประชุม....

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุทิน ประธานฯ สวัสดิ์นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล ผมขอขอบคุณครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง ๑๓ หมู่บ้านผมขอเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายสุทิน ประธานฯ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมดังกล่าวนะครับ ว่าต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ใช้เวลา ๕ นาทีครับ เชิญครับ สมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยกมือครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน ยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดมีมติดังนี้

มติที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น แต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

นายสุทิน ประธานฯ ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ผมขอเชิญท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล อธิบายชี้แจงด้วยครับ เชิญครับรักษาการปลัดฯ

นายชัยโย นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สืบเนื่องจากญัตติที่ทางคณะผู้บริหารเสนอเข้ามามีอยู่ ๔ ญัตติ ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นผู้เสนอญัตติเข้ามาก่อนครับ ถึงจะให้ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับ ญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเสนอมาครับ

นายสุทินประธานฯ ครับ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับ

นางศรีประภา ทานประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท้องถิ่นฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศรีประภา ปัญญาहरราชวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอเสนอญัตติที่ ๑ ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น ขอเชิญนางสาวปนัดดา ภูสมปอง ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล อธิบายชี้แจง ขอขอบคุณคะ

เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทุกท่านคะ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการส่งรายงานการประชุมไปที่อำเภอ ปรากฏว่าญัตตินี้ในที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ ในการเสนอร่างระเบียบที่จะให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในครั้งนี้ขออนุญาตนำเรียนเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกอย่าง ส่วนข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๕ เดิมเคยมีในปี ๒๕๔๒ แต่พอการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ในปี ๒๕๔๒ นั้น เนื่องจากมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๔๒ ในปี ๒๕๖๕ จึงได้มีการยกเลิกของปี ๒๕๔๒ ไป เป็นลักษณะว่าในปี ๒๕๖๕ การเข้าชื่อของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติจะมีขั้นตอนที่ยุงยากมากขึ้น ไม่ใช่ดำเนินการโดยง่ายขออนุญาตชี้แจง ก่อนที่ประชาชนจะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น จะมีขั้นตอนในการเสนอที่

/ระบุ...

นางสาวปนัดดา ระบุไว้ ๑๒ ขั้นตอน และมีหนังสือที่แจ้งซึ่งเป็นหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ และมีขั้นตอน
ท้องถิ่นอำเภอฯ การดำเนินการ คร่าวๆ เช่น ๑๐ คนที่เข้าเสนอชื่อที่จะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นอำเภอฯท้องถิ่น
ครั้งแรก ขออธิบาย เรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่น ไม่ได้หมายความว่าความคับประมาณรายจ่ายรายปี แต่
จะเป็นข้อบัญญัติที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจที่จะจัดทำตามพรบ. แต่งตั้งและรวมถึง
งบประมาณรายจ่าย ส่วนการเข้าชื่อ ๑๐ คนแรก ลงชื่อตามเอกสารแนบ ๑๐ คนแรกนี้จะ
เข้าชื่อมาแค่ขอให้ประธานสภา ซึ่งตามเอกสารหมายเลข ๑ นี้จะเป็นการขอให้ประธานสภา
ร่างข้อบัญญัติ ๑๐ คนนี้ จะเข้าชื่อมา ลำดับที่ ๒ ตามเอกสารหมายเลข ๒ ๑๐ คนแรกจะ
ขอให้ประธานสภาเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ของเรา ๓,๐๐๐ คนหรือ
๑ใน ๒๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าชื่อเสนอคือ ๓๐๐๐ คนนะคะไม่ใช่แค่ ๑๐ คน ๑
หรือใน ๒๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคะ แล้วคำว่าจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปดูใน
เอกสารหมายเลข ๓ ซึ่งเป็นรายชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ส่วนเอกสารหมายเลข ๔ จะ
เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของทุกคนที่เขาชื่อมาอันนี้ขั้นตอนจะยุ่งยากนะคะแล้วเมื่อ
ประชาชนทำตามลำดับ ๑๐ คนที่มาเสนอจะเป็นแค่ตัวแทน เพื่อที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเสนอ
ต่อประธานสภา เมื่อประธานสภา รับเรื่องต่าง ๆ แล้วจะส่งไปให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อที่จะเช็คข้อมูลว่า ๓,๐๐๐ คนเหลือหนึ่งใน ๒๐ คน ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มี
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ ถ้ากระบวนการนี้ไม่ถูกต้องประธานสภาสามารถ
ที่จะส่งเรื่องคืนภายใน ๑๒๐ วัน ซึ่งการเช็ค ๑ใน ๓๐๐๐คนนี้ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และ แน่ใจ
ว่าซึ่งส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีใครยื่นเข้ามาอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นบทบัญญัติที่จะต้องดำเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการระเบียบสภา ตามร่างระเบียบ
สภาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตินี้จะเป็นระเบียบสภาที่ลงนามโดย ประธานสภาฯ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักของท้องถิ่นฯขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้คะ ขอคุณคะ

นายสุทิน ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตของ
มติเห็นชอบในที่ประชุม เรื่องญัตติที่ ๕.๑ ด้วยครับ ยกมือครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯเรียนประธานสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด ๑๓ ท่านครับ มีมติใน
ที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

/ญัตติ...

ญัตติที่ ๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- นายสุทิน ประธานฯ ญัตติที่ ๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เชิญนายกครับ
- นางศรีประภา
นายก อบต.วังทอง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ๕.๒ เป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ทุกท่านแล้วนะคะ
- นายสุทิน ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญรักษาการปลัดครับ
- นายชัยโย นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้เสนอมา ระเบียบข้อกฎหมายทางญัตติแรก ต้องให้ผ่านสภาฯ เป็นการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าแผนการดำเนินงานงบประมาณข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการโครงการไปทั้งหมดก็โครงการ และได้จัดทำเป็นเอกสารเสนอทางสมาชิกทุกท่าน และผ่านคณะกรรมการติดตามซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเลขานุการสภาฯ สมาชิกหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ มีการคัดกรองและมีการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ออกประชาคมว่างบประมาณโครงการที่จัดทำโครงการเป็นเอกสาร มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือสอบถามได้ครับ ผมจะอธิบายระเบียบในการติดตามและประเมินผลการทำแผนผ่านคณะกรรมการติดตามเสนอสภาฯ และจะให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประกาศและส่ง ให้รัฐบาลได้ทราบอีกครั้ง ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายสุทิน ประธานฯ ให้สมาชิกทุกท่านตรวจเอกสารที่นายกได้จัดทำขึ้นมาให้ในการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ มีท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ญัตติต่อไป
- ญัตติที่ ๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**
- ที่ประชุมทราบ
- ญัตติที่ ๕.๓ รายงานแสดงผลการปฏิบัติ งานตามนโยบาย ที่แถลงไว้ต่อสภา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

/นายสุทิน...

นายสุทิน ประธานฯ ญัตติที่ ๕. ๓ เชิญนายกครับ

นางศรีประภา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติที่

นายก อบต. วังทอง ๕.๓ เป็นการรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ดิฉันขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังทองที่ได้แถลงไว้ต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แถลงนโยบาย

การบริหารต่อราชการสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมื่อวันที่ ๑๑

มกราคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในมาตรา ๕๘ / ๕ วรรค ๖

และ วรรค ๕ และวรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบล

ได้จัดทำรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลประจำปีและได้แถลงนโยบาย และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายให้ประกาศแบบเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเสนอเพื่อ

รายงานการดำเนินงานตาม นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้แถลง

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังทองและได้ดำเนินการต่อไปขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ

นายสุทิน ประธานฯ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไปนะครับ

ญัตติที่ ๕.๓ รายงานแสดงผลการปฏิบัติ งานตามนโยบาย ที่แถลงไว้ต่อสภา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- **ที่ประชุมทราบ**

ญัตติที่ ๕.๔ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัย
สามัญประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยสามัญแรกประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗

นายสุทิน ประธานฯ ให้สมาชิกตั้งพิจารณาครับ เชิญรักษาการปลัดครับ

นายชัยโย นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านกระผมนายชัยโย กองทอนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดสมัย

การประชุมสภาในรอบปีนะครับ สืบเนื่องในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ทอง สมัยที่ท่านปลัดวุฒินันท์ เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้กำหนด

สมัยแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสมัยแรก

ต่อไปในการกำหนดในครั้งต่อไป ให้ทางสมาชิกเป็นผู้กำหนด ในการประชุมครั้งที่ ๒

/ครั้งที่...

นายชัยโย นักวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔ ต่อไปในการกำหนดที่ประชุมให้มีผู้เสนอและมีผู้รับรองสองท่านครับ ในการประชุมครั้งที่แล้วได้กำหนด ไปวันที่ ๑๐-๒๔ มกราคม สมัยที่สองในวันที่ ๒๕-๑๙ พฤษภาคม สมัยที่สาม กำหนดไว้วันที่ ๑๐ -๒๕ สิงหาคม และสมัยที่สี่ กำหนดไว้วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม อยากให้ทางสมาชิก โดยเลขานุการสภากำหนดการประชุม ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในครั้งต่อไปอาจจะฝากในช่วงสิงหาคม ครับ ปีที่แล้ว ระยะเวลาว่างเกินไปครับอยากจะปรับให้ขึ้นมาประมาณวันที่ ๑๐-๒๕ ของเดือน เพราะในช่วงนี้จะมีการจัดทำข้อบัญญัติอยากจะปรับและแก้ไขตรงนี้ครับ อยากให้สมาชิก โดยเลขานุการสภาเป็นผู้กำหนดครับ เพราะช่วงนี้มีการจัดทำข้อบัญญัติได้ไม่ต้องมีการขอขยายระยะเวลาครับ หรือจะเอาตามรูปแบบของปีที่แล้วก็ได้ครับ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอและมีผู้รับรองสองท่านครับ หลังจากที่ เสนอแล้วจะให้ทางประธานสภาเป็นผู้ประกาศสมัยประชุม ขอบคุณครับ

นายสุทิน ประธานฯ เชิญครับ สมาชิกท่านใดที่จะเสนอ เชิญครับหมู่ ๖

นายรณชัย ส .อบต.ม.๖ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายรณชัย กัญญา สมาชิกหมู่ ๖ ขอเสนอสมัยที่สองวันที่ ๑๐-๒๔ แล้วอยากจะเปลี่ยนทั้งสี่สมัยให้เป็นวันที่ ๑๐ - ๒๔ ครับ เพื่อความสะดวกครับผม และง่ายต่อการแก้ไขเอกสารครับ สมัยที่สองเป็นเดือนพฤษภาคม สมัยที่สามเดือนสิงหาคม และสมัยที่สี่เป็นเดือนธันวาคม สมัยที่หนึ่งเป็นเดือนมกราคมเหมือนเดิมครับ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเปลี่ยนสมัยที่หนึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ครับ ขอเริ่มใหม่ นะครับสมัยแรกของปี ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สมัยที่สองของปี ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สมัยที่สามอยู่ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๒๔ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และสมัยที่สี่อยู่ในช่วงวันที่ ๑๐- ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และสมัยแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในช่วง วันที่ ๑๐-๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายสุทิน ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายชัยโย นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภา นายกอบต.วังทองและสมาชิกเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบการจัดประชุมสภาฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้สมาชิกเสนอการจัดประชุมว่าจะประชุมกี่สมัย และกำหนดสมัยที่หนึ่งในช่วงวันและเวลาใดและขอมติที่ประชุมไปที่ละหนึ่งสมัย สมาชิกอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปครับ ผมอยากชี้แจงไว้ให้ทางสมาชิกเข้าใจ ให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการว่าจะประชุมกี่สมัยและกำหนดสมัยที่หนึ่งว่าจะประชุมเดือนไหนถึงวันที่เท่าไร มีผู้เสนอและมีผู้รับรองสองท่านรวมทั้งการขอมติในที่ประชุมไปที่ละสมัยครับ ขอบคุณครับ

นายสุทิน ประธานฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ
/ผู้เข้าร่วม...

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการกำหนดสมัยประชุม ให้สมาชิกได้ กำหนดสมัยการประชุม ก่อนหน้าครับว่าจะประชุมกี่สมัย และ ห่างกันสมัยละ ๑๕ วันเป็นอย่างน้อย เชิญสมาชิกเสนอได้เลยครับว่าจะมีการประชุมกี่สมัย เชิญครับ

นางเพชร ส.อบต.ม.๒ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ สมัยการประชุมเป็น ๔ สมัย ค่ะ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ

นายยงยุทธ ส.อบต.ม.๑ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายยงยุทธ ไพลีสิทธิ์ สมาชิกหมู่ ๑ รับรอง นางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิก หมู่ ๒ ครับ

นางสายยนต์ ส.อบต.ม.๘ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสายยนต์ ปัญญาวงศ์ สมาชิกหมู่ ๘ รับรอง นางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิก หมู่ ๒ ค่ะ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ตอนนี้เราได้สมัยของการประชุมแล้วนะครับ ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอกำหนดวันที่ และ เดือนในการประชุมในแต่ละสมัยครับ เรียนเชิญครับ

นายขวัญชัย ส.อบต.ม.๗ เรียนประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมาชิกทุกท่าน กระผมนายขวัญชัย ก้อนค้ำพลู สมาชิก หมู่ ๗ ขอเสนอการประชุมสมัยที่ ๒ เป็นวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายธณชัย ส.อบต.ม.๖ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธณชัย กัญญา สมาชิกหมู่ ๖ รับรอง นายขวัญชัย ก้อนค้ำพลู สมาชิก หมู่ ๗ ครับ

นางสาวสุกัญญา ส.อบต.ม.๔ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา สารวงค์ สมาชิกหมู่ ๔ รับรอง นายขวัญชัย ก้อนค้ำพลู สมาชิก หมู่ ๗ ค่ะ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเสนอวันที่ในการประชุมสมัยที่ ๓ ครับ

นายบำรุง ส.อบต. ม.๑๐ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย บำรุง จันดา สมาชิกหมู่ ๑๐ สำหรับสมัยที่ ๓ ผมขอเสนอเป็นวันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ

/นายยงยุทธ...

- นายยงยุทธ ส.อบต.ม.๑ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายยงยุทธ ไพลีสิทธิ์ สมาชิกหมู่ ๑ รับรอง นายนาย บำรุง จันดา สมาชิกหมู่ ๑๐ ครับ
- นางเพชร ส.อบต.ม.๒ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิก หมู่ ๒ รับรอง นายนาย บำรุง จันดา สมาชิกหมู่ ๑๐ ค่ะ
- นายเท่ห์ เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิก เสนอวันที่ในการประชุมสมัยที่ ๔ ครับ
- นายนิเวศ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิเวศ มังคุด สมาชิกหมู่ ๑๒ การประชุมสมัยที่ ๔ ผมขอเสนอเป็นวันที่ ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครับ
- นายเท่ห์ เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ
- นายบำรุง ส.อบต. ม.๑๐ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย บำรุง จันดา สมาชิกหมู่ ๑๐ รับรอง นายนิเวศ มังคุด สมาชิก หมู่ ๑๒ ครับ
- นายสมใจ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมใจ สัจวร สมาชิก หมู่ ๑๓ รับรอง นายนิเวศ มังคุด สมาชิก หมู่ ๑๒ ครับ
- นายเท่ห์ เลขานุการสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอวันที่จะประชุมสมัยแรกของพ.ศ. ๒๕๖๗ นะครับ เชิญครับ
- นางสายยนต์ ส.อบต.ม.๘ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสายยนต์ ปัญญาวงศ์ สมาชิก หมู่ ๘ ขอเสนอวันที่ที่จะประชุมสภาสมัยแรกของพ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑๐ - ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ค่ะ
- นายเท่ห์ เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
- นายรณชัย ส.อบต.ม.๖ เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรณชัย กัญญา สมาชิกหมู่ ๖ รับรองนางสายยนต์ ปัญญาวงศ์ สมาชิกหมู่ ๘ ครับ
- นางสาวอาลัย ส.อบต.ม.๙เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอาลัย มีเพชร สมาชิกหมู่ ๙ รับรองนาง สายยนต์ ปัญญาวงศ์ สมาชิกหมู่ ๘ ค่ะ

/นายเท่ห์...

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยที่ ๑ คือวันที่ ๑ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

สมัยที่ ๒ คือวันที่ ๑๐ - ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยที่ ๓ คือวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยที่ ๔ คือวันที่ ๑๐ - ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

และ การประชุมสมัยแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๗ คือวันที่ ๑๐ - ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายสุทิน ประธานฯ

ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ เชิญครับ หมู่ ๖

นายรณชัย ส.อบต.ม.๖

เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรณชัย กัญญา สมาชิกหมู่ ๖ ผมมีเรื่องไฟแสงจันทร์ อยากให้นายกฯ ไปตรวจดูครับตรงสะพานคลองลึกมีการดับตลอดสายทำให้การสัญจรตอนกลางคืน เกิดอันตราย และในหมู่บ้านด้วย ซึ่งมีการดับหลายจุดกรมทางหลวงชนบท ผมได้มีการโทรเข้าไปสอบถามแล้วครับ ซึ่งเขาแจ้งมาว่าได้ออนเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของทางอบต.แล้วครับ

นายสุทิน ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับสมาชิกหมู่ ๒

นางเพชร ส.อบต.ม.๒

เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิก หมู่ ๒ ของหมู่บ้านให้ฉันก็มีเรื่องไฟแสงจันทร์ตรงทางแยกคะ ตอนนี้ไฟมีการดับไปแล้วจากการที่ไปซ่อมซึ่งมีหลายจุดนะคะ ขอให้มีการไปดำเนินการซ่อมใหม่ ขอขอบคุณคะ

นายสุทิน ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับสมาชิกหมู่ ๑

นายยงยุทธ ส.อบต.ม.๑

เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณนายกและทีมผู้บริหาร ที่ได้ไปทำหิ้นคลุกให้กับหมู่บ้านนาระยะ และอีกหนึ่งเรื่องผมขอเสนอ ในปีงบประมาณนี้ครับ ขอให้มีการจัดตั้งค่าน้ำมันสำหรับรถเกรดเตอร์ ขอขอบคุณครับ

นายสุทิน ประธานฯ

เชิญครับหมู่ ๔

นางสาวสุกัญญา ส.อบต.ม.๔

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวสุกัญญา สารวงค์ สมาชิกหมู่ ๔ อยากน้าเรียนนายกเรื่องไฟที่หมู่บ้านวังใหญ่มีการดับหลายจุด อยากให้รีบแก้ไขเพราะวันนั้นมี

/กระแสไฟ...

- นางสาวสุกัญญา ส.อบต.ม.๔ กระแสไฟฟ้าช็อต และกรมไฟฟ้าได้มีการถอดไฟแสงจันทร์ออก อยากให้ช่างของ
อบต.ทงดำเนินการติดตั้งใหม่ค่ะ เรื่องที่สองชาวบ้านวังใหญ่ อยากขุดลอกคลองเพื่อ
ทำการเกษตร จึงนำเรียนนายกเพื่อหางบประมาณ อย่างเร่งด่วนเพราะชาวบ้าน
ต้องการใช้น้ำ ขอขอบคุณค่ะ
- นายสุทิน ประธานฯ เจริญสมาชิกหมู่ ๕ ครับ
- นายเทห์ ส.อบต.ม.๕ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายเทห์ คำรักษ์ สมาชิกหมู่ ๕ ขอขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำหรับถนนแอสฟัลติก สำหรับหมู่ ๕ มีเรื่องที่จะ
เสนอคือเรื่องของไฟแสงจันทร์ครับ เพราะว่าหลอดขาดไม่มีอะไรมากในการเข้าไป
ซ่อมแซม และเรื่องต่อไปคือเพิ่มเติมถนนหินคลุกครับ เพราะหน้าต่อไปคือหน้าฝน
ถ้าเราสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ก่อนจะดีมากครับ และอีกหนึ่งเรื่องคือทวงถาม
ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องการไปอบรมของสมาชิก ฝากประธานฯ พิจารณาเป็น
พิเศษด้วยครับขอบคุณครับ
- นายสุทิน ประธานฯ เจริญ นายกฯครับ เรื่องการจัดช่างเข้าไปซ่อมแซมไฟแสงจันทร์
- นางศรีประภา เรื่องการซ่อมแซมไฟแสงจันทร์นะคะ เป็นอุปกรณ์ของปีที่แล้วน่าจะหมดนายก
อบต.วังทอง แล้วแต่นายกจะช่วยดูให้นะคะ ไม่แจ้งก็ไม่ทราบ ส่วนเรื่องคลองจะพิจารณาไปเป็น
หมู่บ้าน ส่วนเรื่องไฟแสงจันทร์ จะดำเนินการแจ้งกองช่างให้ไปสำรวจว่าจะไปซ่อม
บ้านไหนบ้าง คงจะเกือบทุกหมู่บ้านเพราะว่าฝนตกไฟก็เสีย จะแจ้งกองช่างให้ห้ห้ห้ห้
ส่วนเรื่องการไปอบรมนะคะ ได้มีการพูดคุยกับท้องถิ่นอำเภอฯ ถ้าอยากอบรมที่
อบต.วังทอง สามารถเชิญวิทยากรมาอบรม ได้ที่นี่ไม่ต้องไปต่างจังหวัด แต่ก็ต้องศึกษาดู
ว่า อันไหนจะดีกว่า
- นายสุทิน ประธานฯ เจริญครับ สมาชิก หมู่ ๒
- นางเพชร ส.อบต.ม.๒ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิกหมู่ ๒ ขอเพิ่มเติมอีก
หนึ่งเรื่องคือเรื่องน้ำเสียน้ำหลังโรงเรียนท่อดุดตัน ตอนนี้ไม่ได้ ใช้น้ำมาครึ่งเดือนต้องใช้
น้ำแบบโบราณใช้การทาบขึ้นมาใช้ ตอนนี้ได้มีการปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน
จะเรียกลูกบ้านเข้ามาประชุม เพื่อทำประชาคมและตั้งผู้ดูแลใหม่ เพราะว่าคนเดิม
เหมือนจะมีปัญหาเรื่องเงิน ขอแจ้งให้ทราบเบื้องต้นค่ะถ้ามีการทำประชาคมเสร็จ
แล้วจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ามา อีกครั้งขอบคุณค่ะ
- นายสุทิน ประธานฯ เจริญครับ สมาชิก หมู่ ๑๓
- นายสมใจ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมใจ สัจวร สมาชิกหมู่ ๑๓ บ้านซับใหญ่วันนี้
ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่สมาชิกได้เสนอ เรื่องแรกเป็นเรื่องการดูแลไฟแสงจันทร์
/ในหมู่บ้าน...

นายสมใจ ส.อบต.ม.๑๓ ในหมู่บ้าน คือการซ่อมแซมผมได้มีการเสนอเข้ามาจากเสียสองจุด ตอนนี้เป็นห้าถึงหกจุดแล้วครับ ขอฝากนายกและทีมงาน เข้าตรวจสอบและดูแลด้วย ส่วนเรื่องที่สอง ผมเห็นด้วยกับสมาชิกหมู่ ๑ ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถเกรดเดอร์ ที่อยากให้ทางนายกฯ จัดหางบเป็นงบค่าน้ำมัน แนะนำเกรดเดอร์ของจังหวัดเข้ามาตกแต่งถนนเส้นทางการเกษตร ตามหมู่บ้านตัวนี้ผมเห็นด้วยเพราะสามารถปรับได้ดี ขอฝากนายกฯ ศรีประภาพิจารณาจัดสรรงบ เอาไว้ในการดูแลพื้นที่นอั้งทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ขอบคุณครับ

นายสุทิน ประธานฯ เชิญครับ สมาชิก หมู่ ๙

นางสาวอาลัย ส.อบต.ม.๙ เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอาลัย มีเพชร สมาชิกหมู่ ๙ ขอขอบคุณนายกที่นำหินคลุกไปลงถนนให้ ชาวบ้านฝากขอบคุณมาค่ะ

นายสุทิน ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับสมาชิกหมู่ ๗

นายขวัญชัย ส.อบต.ม.๗ เรียนประธานสภา นายกอบต.วังทอง และสมาชิกทุกท่านครับกระผมนายขวัญชัย ก้อนค้างพลู สมาชิกหมู่ ๗ ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกฯ รอบนี้ถูกใจมากครับ มีความหนาและอัดอย่างดี และขอฝากเรื่องไฟแสงจันทร์ด้วยครับ เพราะรอบที่แล้วยังไม่ได้มีการเข้าไปซ่อมแซม และไฟแสงจันทร์หักมีสองจุดครับ

นายสุทิน ประธานฯ เชิญครับ สมาชิก หมู่ ๘

นางสายยนต์ ส.อบต.ม.๘ เรียนประธานสภา นายกฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสายยนต์ ปัญญาวงศ์สมาชิกหมู่ ๘ ขอขอบคุณนายกฯ ผู้บริหารทุกท่านค่ะ

นายสุทิน ประธานฯ เชิญครับ สมาชิก หมู่ ๑๒

นายนิเวศ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนประธานสภา นายกและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หมู่ที่ ๑๒ มีความเดือดร้อนเรื่องถนนเส้นการเกษตร ขอให้นายกฯพิจารณานำรถเกรดเดอร์มาเกรดถนนสายการเกษตร เพราะเส้นทางค่อนข้างชำรุด และอีกหนึ่งเรื่องคือสอบถามการซ่อมแซมคลองที่ชำรุด ช่วงไหนจะได้ทำการเข้าซ่อมครับ เรียนถามเพื่อทราบขอบคุณครับ

นายสุทิน ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณนายกฯและผู้บริหาร ผมขอปิดการประชุมครับ


เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายเทห์ คำรักษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอาลัย มีเพชร)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญจันทร์ สมสรวย)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมใจ สังวร)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........
(นายสุทิน นามประเสริฐ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง